

Trao giải cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc thành phố Hà Nội năm 2024

Tối 20-8, chung khảo cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc thành phố Hà Nội năm 2024, chủ đề “Phát huy hào khí Thăng Long - Hà Nội xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” diễn ra tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận Đống Đa (Hà Nội).

Cuộc thi do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Cuộc thi năm nay được tổ chức với yêu cầu cao hơn, chất lượng và quy mô hơn, nhằm mục đích tạo sân chơi bổ ích và lý thú dành cho thanh, thiếu niên, học sinh trên địa bàn Hà Nội, lan tỏa niềm đam mê đọc sách đối với thế hệ trẻ; giới thiệu, quảng bá về Thủ đô nghìn năm văn hiến trên tiến trình hội nhập và phát triển; trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm của việc đọc sách và phát triển văn hóa đọc, từ đó khuyến khích, thúc đẩy phong trào đọc trong nhà trường và cộng đồng, hình thành thói quen và nâng cao kỹ năng đọc sách cho học sinh, khích lệ các em phấn đấu học tập và bằng những hành động, việc làm cụ thể để góp phần xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.

Có 354.632 bài dự thi (bài viết, video clip, tác phẩm hội họa) của 1.335 trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố tham gia, cùng với 546 xã, phường, thị trấn thành lập đội tuyển tham gia phần thi tập thể (tuyên truyền giới thiệu sách). Khép lại cuộc thi, Ban tổ chức trao 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 31 giải Ba, 30 giải Khuyến khích và 10 giải Nội dung cho các cá nhân; 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 2 giải Ba, 24 giải Khuyến khích cho các tập thể.

Học sinh Lại Lan Anh, lớp 8A1, trường THCS Phúc Đồng, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội đã vượt qua vòng sơ khảo cấp Quận, dự thi cấp Thành phố và đạt giải Ba. Đây là lần thứ hai học sinh Lại Lan Anh vinh dự được nhận giải thưởng này. Ngay từ nhỏ, em đã được tạo điều kiện để đọc sách nên khi đọc sách giúp em hiểu được rất nhiều điều và giúp em vượt qua được giai đoạn khó khăn trong cuộc sống. Chính từ những suy nghĩ đơn giản này mà từ nhỏ đến bây giờ em đã ấp ủ mong muốn mọi người có thể đọc được những cuốn sách hay, để có thể vượt qua được những giai đoạn khó khăn trong cuộc đời và thay đổi nhận thức làm những việc cao cả hơn. Điều đó giúp cho em có động lực để tham gia cuộc thi và trở thành Đại sứ Văn hóa đọc năm 2023,2024. Có lẽ người mà em muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất là mẹ của em, là cô giáo,thầy cô đã hỗ trợ em hết mình trong cuộc thi và là người truyền cảm hứng cho em nhiều nhất trong việc đọc sách. Tham gia cuộc thi là một trải nghiệm đáng nhớ và giúp cho em rất nhiều trên con đường học tập sau này.

Hình ảnh tại lễ trao giải Đại sứ văn hóa đọc năm 2024



Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà đến dự và trao giải.



H.s Lại Lan Anh, lớp 8A1 tại Lễ trao giải Đại sứ Văn hóa đọc năm 2024



Bài dự thi của học sinh Lại Lan Anh

